

Số: 10 /BC- BKTXH

*Tuần Giáo, ngày 16 tháng 3 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Hướng dẫn số 624/HD-UBTVQH14, ngày 18/11/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hướng dẫn về việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 01/2/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung tổng kết hoạt động của HĐND huyện Tuần Giáo Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban KTXH, HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung sau:

#### **Phần thứ nhất**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KT-XH NHIỆM KỲ 2016-2021**

#### **I - CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA BAN**

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện được bầu tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 05 thành viên, trong đó Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, Trưởng Ban và 03 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban Kinh tế - Xã hội có thay đổi về Trưởng Ban và thành viên Ban (Kỳ họp thứ 9 đã cho thôi làm đại biểu HĐND huyện và thành viên Ban KTXH, đổi với ông Lê Xuân Thành do chuyển công tác công tác đến huyện Mường Ảng; Kỳ họp thứ 12 đã miễn nhiệm Trưởng Ban đổi với ông Phạm Hồng Thủy do nghỉ hưu; Kỳ họp thứ 13 bầu kiện toàn Trưởng Ban KTXH với ông Quảng Văn Cương). Đến thời điểm hiện tại, Ban Kinh tế - Xã hội có 04 thành viên, trong đó có một Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, Trưởng Ban và 02 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Các Thành viên của Ban đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có kinh nghiệm công tác, là lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, một số thành viên đã làm nhiệm vụ đại biểu từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, có tâm huyết và kỹ năng hoạt động, có kiến thức hiểu biết về pháp luật, am hiểu tình hình kinh tế xã hội của địa phương, tập quán của đồng bào các dân tộc trong huyện. Đây là những điều kiện thuận lợi và tiền đề quan trọng để các đại biểu làm tốt nhiệm vụ của mình.

Do có sự biến động về nhân sự của Ban KTXH trong nhiệm kỳ nên Ban gặp một số khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ được giao. Song với ý thức trách nhiệm của các thành viên Ban, sự tạo điều kiện của Thường trực HĐND huyện, sự phối hợp tích cực của Văn phòng HĐND- UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt sự phân công của thường trực HĐND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả.

## **II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO**

### **1. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban KTXH của HĐND huyện đã nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị các nội dung phục vụ cho việc tổ chức 14 kỳ họp HĐND huyện (trong đó: 10 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề) đều đảm bảo yêu cầu theo quy định và được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp.

Thực hiện sự phân công của thường trực HĐND huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban KTXH đã thẩm tra 58 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND. Ban chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết; có những nội dung đã chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, để trao đổi thu thập thêm thông tin triển khai thực tế ở đơn vị, địa phương phục vụ cho hoạt động thẩm tra có chất lượng. Báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo đúng thời gian quy định, có chất lượng, các ý kiến của các thành viên trong Ban luôn được UBND huyện và các ngành có liên quan tiếp thu, giải trình bổ sung khi cần thiết.

Hoạt động thảo luận, chất vấn, tại kỳ họp được các thành viên Ban tích cực tham gia. Trong nhiệm kỳ các thành viên Ban KTXH đã có 16 ý kiến thảo luận và 08 ý kiến chất vấn, phát biểu, trao đổi cung cấp thông tin tới các đại biểu những vấn đề mà đại biểu quan tâm thuộc trách nhiệm của Ban để đại biểu có thêm thông tin đa chiều trước khi biểu quyết. Những vấn đề khó, còn vướng mắc được Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện, gắn trách nhiệm và thời gian giải quyết cụ thể.

Sau các kỳ họp Ban KTXH đã chủ động rà soát, phối hợp với Văn phòng HĐND huyện hoàn thiện các nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban và một số nghị quyết, văn bản khác của HĐND huyện vừa thông qua, giúp Chủ tịch HĐND huyện ban hành theo quy định đảm bảo chất lượng, thời gian đúng quy định.

### **2. Các hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát**

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện và các kiến nghị của cử tri, hàng năm, Ban KTXH đã chủ động lựa chọn những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, nổi cộm, bức xúc, được cử tri quan tâm như vấn đề: Quản lý điều hành chi ngân sách; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý Giáo dục, Bảo hiểm y tế; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo....

Trong tổ chức các Đoàn giám sát, Ban KTXH mời đại diện các ngành liên quan của huyện tham gia để kịp thời nắm bắt thông tin và giải đáp các thắc mắc của các đơn vị, địa phương; một số chuyên đề có mời TT HĐND cấp xã để cùng giám sát. Báo cáo, kết luận giám sát đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực, sát thực tế, chỉ rõ những hạn chế cụ thể, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nêu ra được những kiến nghị, đề xuất rõ ràng, chính xác, phù hợp, khả thi để các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện.

Sau giám sát, Ban tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của các đơn vị đối với nội dung chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa đạt yêu cầu, chuyển thành các ý kiến chất vấn tại kỳ họp để tiếp tục đôn đốc thực hiện; qua đó tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc bất cập, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Kết quả, trong nhiệm kỳ Ban KTXH đã tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội gồm các nội dung về: Tài chính, Đầu tư xây dựng, Quản lý đô thị, Truyền thanh truyền hình, Lao Động TBXH, Y tế, Văn hóa, Giáo dục... đối với 10 cơ quan đơn vị, 19 xã thị trấn, 30 đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện. Qua các cuộc giám sát, khảo sát đã đề xuất kiến nghị 55 vấn đề đối với UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan. Những đề xuất kiến nghị của Ban được UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu và có những giải pháp thực hiện tốt hơn so với thời gian trước khi giám sát (các kiến nghị được giải quyết 52/55, đạt 94,5%).

### **3. Một số hoạt động khác**

Trong nhiệm kỳ, Ban còn tham mưu cho TT HĐND xây dựng 4 kế hoạch giám sát chuyên đề, thực hiện giám sát đối với 19 xã thị trấn và 04 cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nội dung: Quản lý điều hành ngân sách cấp xã; quản lý đầu tư xây dựng; Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; Quản lý sử dụng các công trình Nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Hoạt động giám sát được thực hiện đúng luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đạt được mục đích yêu cầu đã đề ra.

Thực hiện sự phân công của TT HĐND huyện, Ban KTXH tham gia đoàn giám sát của TT HĐND huyện giám sát các nội dung về “Quản lý đất đai dư sau cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6”, “Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân”, và “Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp”. Ban đã tổ chức 6 cuộc giám sát, thực hiện theo dõi, giám sát 93 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực được TT HĐND huyện phân công; kết quả: 100% ý kiến kiến nghị đã được UBND huyện trả lời, chỉ đạo giải quyết, trong đó: 91 kiến nghị đã được giải quyết xong chiếm 97,8%; còn 02 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết trong thời gian tới chiếm 2,2%.

Ngoài ra, Ban còn phối hợp với Ban Dân tộc, HĐND huyện giám sát chuyên đề: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” tại Phòng Lao động TBXH, Trung tâm GDNN - GDTX và 5 xã trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ, Ban KTXH đã giúp Thường trực HĐND huyện thẩm tra 90 nội dung thuộc lĩnh vực KT-XH do UBND huyện trình, xin ý kiến thống nhất với Thường trực HĐND huyện để xử lý kịp thời những nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND huyện đảm bảo theo đúng quy định.

Ban đã chủ động giám sát việc thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND huyện và kết luận của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện về xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn; Phân bổ và chấp hành dự toán chi thường xuyên, quản lý đất đai, quản lý đô thị... Sau giám sát, Ban đã kiến nghị nhiều nội dung và đã được UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan đơn vị khắc phục kịp thời.

Các thành viên của Ban đã phát huy vai trò của người Đại biểu, thực hiện lịch tiếp công dân theo sự phân công của TT HĐND huyện và kế hoạch tiếp xúc cử tri của UBMTTQ huyện, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện khóa XX đã được tổng hợp và gửi Thường trực HĐND huyện theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của HĐND, UBND huyện, Đoàn công tác của tỉnh khi được mời.

### **III - ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm.**

Ban KTXH đã hoàn thành tốt chương trình công tác, chương trình giám sát, khảo sát đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh do Thường trực HĐND huyện phân công. Ban đã thẩm tra, chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp, đóng góp ý kiến vào văn bản trình tại kỳ họp.. đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng pháp luật, có tính phản biện, có chất lượng, hiệu quả.

Hoạt động giám sát được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo đúng kế hoạch và có hiệu quả tích cực, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, đề xuất những kiến nghị để các ngành, các cấp có giải pháp khắc phục.

Ban đã tích cực phối hợp với các ban HĐND và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công đảm bảo thời gian, chất lượng yêu cầu đề ra.

#### **2. Hạn chế và nguyên nhân.**

Thời gian dành cho hoạt động thực tế, nắm bắt tình hình cơ sở chưa nhiều do 3/4 thành viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm nên việc sắp xếp thời gian còn gặp khó khăn.

Tính phản biện trong một số báo cáo thẩm tra chưa cao do, một số báo cáo, hồ sơ, tài liệu của các đơn vị chịu sự giám sát chưa đầy đủ, chưa đảm bảo đúng thời gian, chất lượng theo quy định.

Một số kiến nghị sau giám sát chưa được giải quyết triệt để do việc theo dõi, đôn đốc của Ban đối với các đơn vị liên quan thực hiện kết luận, kiến nghị đôi khi chưa thường xuyên.

## **Phần thứ hai:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026**

#### **1. Công tác phối hợp, chuẩn bị các kỳ họp**

- Ban KT-XH HĐND huyện cùng các Ban HĐND huyện tham gia ý kiến về nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết... của UBND huyện trình HĐND huyện về lĩnh vực KT-XH theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KTXH, HĐND huyện khóa XXI từng năm và cả nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021- 2026

- Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ kỳ họp do Thường trực HĐND huyện phân công.

#### **2. Hoạt động giám sát.**

##### **2.1 Giám sát Thường xuyên.**

- Giám sát việc thực hiện các các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh; Nghị quyết về thu chi ngân sách; Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm và cả giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện....

+ Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện. Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước trong và sau các kỳ họp HĐND huyện khóa XXI.

##### **2.2 Giám sát chuyên đề**

Hàng năm, tổ chức từ 01-02 cuộc giám sát thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính; từ 01- 02 cuộc giám sát thuộc lĩnh vực VH-XH

##### **2.3 Tham gia phối hợp giám sát**

- Bố trí thành viên của Ban KTXH tham gia các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện khi có yêu cầu; phối hợp với các Ban của HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên một số nội dung, lĩnh vực khi được Thường trực HĐND giao.

- Ngoài ra, tùy theo tình hình cụ thể, Ban sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện một số hoạt động giám sát chuyên đề khác liên quan đến tình hình chấp hành các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực KT-XH.

#### **3. Các hoạt động khác**

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp và cuộc họp của Thường trực HĐND, UBND huyện khi được mời theo quy định.

- Tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND của của UBND huyện trình tại các kỳ họp

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện giao. Tổ chức một số cuộc khảo sát khi cần thiết.
- Thực hiện lịch tiếp công dân theo sự phân công của TT HĐND huyện.
- Thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định và theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực hoạt động của Ban.
- Nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật mới của Nhà nước, Chính phủ; tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi học hỏi kinh nghiệm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho công tác của Ban.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban KTXH, HĐND huyện./.

***Nơi nhận:***

- TT.HĐND huyện;
- TT.UBMTTQ huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Đặng Thị Nga**